

สรุปผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2556

พล.อ.นิพัทธ์ชี้ต้องการสันติภาพต้องฟังประชาชน ด้านศรีสมภพย้ำรอมฎอนสถิติต่ำสุดในรอบ 5 ปี

11 สิงหาคม 2556 - สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลตันใต้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิมรัมย์ศรี ที่กล่าวถึงสถิติการก่อเหตุความรุนแรง ยอดผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ในช่วงเดือนเดือนรอมฎอนว่ามีตัวเลขต่ำที่สุดในรอบห้าปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นความพยายามของรัฐและ BRN ที่จะพยายามลดความรุนแรง และจะร่วมกันตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยังเป็นข้อกังขาของประชาชนว่าเป็นการก่ออาชญากรรมหรือเรื่องส่วนตัว ด้าน พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการพูดคุยสันติภาพว่าเป็นแผนใหญ่ของประเทศ เป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง อดทน เข้าใจ และต้องฟังเสียงจากพี่น้องในพื้นที่เป็นหลักในการร่วมกันออกแบบการพูดคุยสันติภาพ

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4608>

ศิลปินเพลง 'สันติภาพปัตตานี' หงอย สำนักงานถูกยกเค้ กิตาร์คูใจหาย

11 สิงหาคม 2556 - ตีนแมวฉวยจังหวะหยุดรายอ จัดสำนักงาน Insouth Patani ทั้งกล้องวิดีโอ โน้ตบุ๊ก เงินสด รวมทั้งกิตาร์คูใจของบูดูลิเติ้ล ศิลปินที่ร้องเพลงมะรอโซและเพลงเกี่ยวกับสันติภาพปัตตานี ภาษามลายูหายไปด้วย จากการตรวจสอบพบสภาพภายในสำนักงานซึ่งมี 2 ชั้น มีสิ่งของกระจัดกระจายเสียหาย รวมทั้งตู้เอกสาร ตู้เก็บเงินและสิ่งของต่างๆ ถูกจำกัด บริเวณหลังคาและฝ้าเพดานมีร่องรอยถูกรื้อ และมีเหล็กแหลงที่คาดว่าจะเป็นของคนร้ายทิ้งไว้ จึงฝากเตือนคนทำงานเพื่อสังคมให้ระวังข้อมูลและสิ่งของ ซึ่งครั้งนี้ กิตาร์ที่ถูกขโมยไปด้วย 2 ตัว เป็นของบูดูลิเติ้ล หรือนายซุลกิฟลี บินอับดุลเราะห์มาน ศิลปินนักร้องแนวสันติภาพภาษามลายูของ Insouth Patani เจ้าของเพลง 13 FEB ซึ่งเกิดขึ้นหลังการตายของนายมะรอโซ จันทรวัตติ และเพลงแนวสันติภาพอื่นๆ อีกหลายเพลงจนทำให้บูดูลิเติ้ลมีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4606>

วางบึ้มโรงแก๊สราหะเจ็บ3-กอ.รมน.สรูปเหตุไฟใต้ช่วงรอมฎอนน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2550

11 สิงหาคม 2556 - เกิดเหตุระเบิดบริเวณบึ้มแก๊สของบริษัท นราปิโตรเลียม แอล พี จี ปิกนิก แก๊สจำกัด หลังร้าย 6 คน จับบังคับแล้วมัดมือมัดเท้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แล้วนำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้บริเวณถังพักแก๊สขนาด 8 ตัน แล้วไปเปิดวาล์วทิ้งไว้ จากนั้นได้เกิดระเบิดขึ้น แรงระเบิดทำให้บ้านเรือนราษฎรซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุได้รับความเสียหาย 10 หลัง และราษฎรได้รับบาดเจ็บ 3 คน

ด้าน กอ.รมน.ภาค 4 สน. สรุปลสถานการณ์ในเดือนรอมฎอน 2556 ระบุว่า มีเหตุการณ์ทั้งสิ้น 69 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เป็นการก่อเหตุลอบวางระเบิดต่อเป้าหมายเจ้าหน้าที่รัฐ สอดคล้องกับการตีแผ่นโยบายและการพันสีสเปร์ย โดยมีข้อความในทำนองขับไล่ทหารออกจากพื้นที่ หากเปรียบเทียบพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง 23 คน ซึ่งน้อยกว่าในห้วงเดือนรอมฎอนนับตั้งแต่ 2550 เป็นต้นมา

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4605>

ฮัสซัน ตอยิบ' : BRN กับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

10 สิงหาคม 2556 - นายฮัสซัน ตอยิบ ได้ให้สัมภาษณ์คณะสื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสื่อจากมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ประเทศมาเลเซียยืนยันปัญหาไฟใต้ต้องจบลงบนโต๊ะเจรจา วอนทุกฝ่ายร่วมมือสนับสนุน หากรัฐบาลให้อำนาจปกครอง ขอให้มั่นใจว่าจะดำรงความยุติธรรมปกครองตามกฎหมายอิสลาม พร้อมเคารพคนศาสนาอื่นและถือเป็นสมาชิกครอบครัว และกล่าวว่า BRN ไม่โจมตีเป้าหมายอ่อน ทั้งโต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอดีบ โต๊ะปีลัล รวมถึงย่านเศรษฐกิจด้วย โดยเป้าหมายในการโจมตีคือกองกำลังติดอาวุธเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.) และกล่าวว่า พื้นที่ย่านเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธมารักษาความปลอดภัย

ส่วนการเจรจาสันติภาพนั้นครั้งต่อไปยังไม่กำหนด แต่ได้เสนอเงื่อนไขให้ฝ่ายรัฐบาลให้คำตอบต่อข้อเรียกร้อง 5 ข้อเบื้องต้นไปแล้ว อีกทั้งกล่าวว่าถึงแม้ไม่มีการพูดคุยอย่างเปิดเผย แต่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายไทยโดยผ่านมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวก

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4602>

ส่งท้ายรอมฎอนสันติภาพ ลุ้นอีก 10 วันท่ามกลางความคลุมเครือ

10 สิงหาคม 2556 - ส่งท้ายรอมฎอนยังคงมีเหตุรุนแรง ก่อนฮารีรายอลอบวางระเบิด อส.ยะลาเจ็บ 3 ราย อีกทั้งมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ประกาศว่าเป็นคำประกาศมติของสภาชูรอหรือสภาที่ปรึกษา BRN หลังวันฮารีรายอพบมีป้ายผ้าที่มีข้อความการทวงสิทธิความเป็นเจ้าของและการประกาศจะต่อสู้จนเลือดหยดสุดท้าย แขนงในหลายพื้นที่ในคืนวันฮารีรายอ โดยมีทั้งที่เขียนด้วยภาษายาวีและเขียนด้วยอักษรโรมัน หลังฮารีรายอปะทะเดือดที่ลาโละฝ่ายก่อการเสียชีวิต 2 ราย ด้านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ออกอากาศสัมภาษณ์ ฮัสซัน ตอยิบ ตัวแทนของ BRN ซึ่งให้สัมภาษณ์ด้วยภาษามลายูโดยพูดคุยในประเด็นต่างๆ ทั้งข้อคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน รวมทั้งบทบาทของนายทักษิณ ชินวัตร

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4601>

เปิดใจเหยื่อเมื่อถูกเผาร้าน ‘เราหวังสันติสุขจึงสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ

7 สิงหาคม 2556 - เปิดใจเหยื่อถูกเผาสถานประกอบการในช่วงปลายรอมฎอน นางสาววดี จันทรรัตน์ เจ้าของร้านนิคมเทพาเฟอร์นิเจอร์ หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดประมาณ 22-25 ล้านบาท โดยขอขอบคุณทางภาครัฐที่ช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว ยืนยันไม่ยอมย้ายไปไหนอย่างเด็ดขาด เพราะบ้านเกิดอยู่ที่นี่และยืนยันว่าจะสู้ต่อไป จะต้องดำเนินชีวิตอยู่และดูแลกิจการของครอบครัวให้ดีที่สุด มองหนทางสันติภาพไม่อาจแก้ปัญหาได้ในเร็ววัน หวังคนรุ่นใหม่นำความคิดใหม่ๆ มาดับไฟได้ ยอมรับเป็นปัญหาที่แก้ยาก หวังอยากเห็นสันติสุขและเห็นด้วยกับการพูดคุยสันติภาพ

ทั้งนี้เกิดเหตุลอบวางเพลิงเผาสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน โดยเกิดขึ้นพร้อมเหตุลอบวางระเบิดวันเดียว 16 จุด แยกเป็นการก่อเหตุใน อ.เมือง จ.ยะลา 6 จุด เหตุเผาโรงงาน 5 แห่ง ลอบวางเพลิงร้านค้า 3 แห่งใน อ.โคกโพธิ์ ขณะนี้ จ.สงขลา มี 3 แห่ง

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4597>

ฮัสซันยัน BRN ไม่ทำลายเป่าอ่อนและพื้นที่เศรษฐกิจ คลิปปริศนาโผล่ลัมโตะเจรจา

6 สิงหาคม 2556 - สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลตัน ถ่ายทอดเสียงสัมภาษณ์บางส่วนของนายฮัสซัน ตอยิบ แกนนำขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) โดยยืนยันว่าสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพและพร้อมจะเดินหน้าต่อไป เนื่องจากขบวนการบีอาร์เอ็นมีความเชื่อมั่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องจบลงบนโต๊ะเจรจา อีกทั้งยืนยันว่า ขบวนการบีอาร์เอ็นจะปฏิบัติการต่อบุคคลที่ถือว่าอาวุธเท่านั้นหรือเป่าแข็ง และคิดว่าจะต้องมีการสืบสวนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเป่าอ่อนด้วย และกล่าวอีกว่าหากขบวนการบีอาร์เอ็นได้อำนาจการปกครองจากรัฐบาลไทย จะปกครองในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมด้วยความยุติธรรม ความเคารพในความหลากหลาย

วันเดียวกันมีผู้โพสต์คลิปวิดีโอที่ชื่อว่าประกาศมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN บนเว็บไซต์ยูทูบ โดยได้อ่านข้อความเป็นภาษามลายู มีเนื้อหาสรุปว่า BRN ต้องการปลดปล่อยชาวปาตานีจากการกดขี่ของนักล่าอาณานิคมสยาม มีเป้าหมายที่จะสถาปนาความยุติธรรม สันติภาพ และความสงบสุขแก่ชาวปาตานีในความหมายที่ว่า แผ่นดินที่ดีและได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4596>

“การให้” และกล่าว “ขอบคุณ” เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติภาพ

7 สิงหาคม 2556 - กลุ่มด้วยใจ หรือ “Hearty Support Group” ซึ่งเป็นองค์กรประชาสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคง การให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรม เยียวยาจิตใจ และทำงานวิจัยเรื่องการซ่อมทรมาณ รวมทั้งไปเยี่ยมเยียนและสร้างความเข้มแข็ง (Empowerment) ให้กับครอบครัวผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้หญิงและเด็ก โดยที่ผ่านมากลุ่มได้ทำกิจกรรมกับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในจังหวัดสงขลาและปัตตานี ซึ่งในครั้งนี้ได้ขอรับบริจาคเงินซื้อผ้าถุงเพื่อมอบให้กับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเนื่องในวันอีดิลฟิตรีโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว โดยปีนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งหมดประมาณ 26,000 บาท ซึ่งทางกลุ่มฯได้ซื้อผ้าถุง 256 ผืนมอบให้กับผู้ต้องขังแบ่งเป็นจังหวัดสงขลา 106 คน และจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา เรือ่นจำละ 50 ผืน โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ได้มอบผ้าถุงให้ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเรือนจำสงขลาและปัตตานี วันที่ 6 สิงหาคม มอบที่เรือนจำยะลาและจังหวัดนราธิวาส

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4594>

ฮัสซัน ตอยิบ ปัดถูกปลด ยันพูดคุยสันติภาพเดินทางต่อ

6 สิงหาคม 2556 - นายฮัสซัน ตอยิบ แกนนำขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนัก หลังมีกระแสข่าวว่าได้ถูกขบวนการบีอาร์เอ็นปลดออกจากการเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพกับฝ่ายไทยว่า การปลดตนออกจากการเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพกับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไทยนั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายไทยไม่ช่วยให้การพูดคุยสันติภาพสามารถเดินทางต่อไปได้ จะเป็นการปลดเพื่อตัดตอนไม่ให้อีกสามารถเชื่อมต่อไปยังคนอื่นๆ ในขบวนการบีอาร์เอ็น และหากจะมีการพูดคุยสันติภาพต่อไปฝ่ายไทยก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ทั้งนี้ยังกล่าวอีกว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพให้สามารถดำเนินต่อไปได้ โดยสนับสนุนทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบีอาร์เอ็นด้วย เพราะจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ซึ่งการแก้ปัญหาไม่สามารถที่จะจบลงในสนามรบได้ แต่จะจบลงบนโต๊ะเจรจา พร้อมกับยืนยันว่าการพูดคุยสันติภาพจะดำเนินต่อไป

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4593>

ยิงอีหม่ามมัสยิดกลางปัตตานีกลางตลาด ระเบิดทั้งทหารและชาวบ้านเจ็บ 11

5 สิงหาคม 2556 - เวลา 16.40 น. คนร้ายยิงนายยะโก๊บ หรัยมณี อีหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตขณะเดินซื้ออาหารที่ตลาดจะบังติกอ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี วันเดียวกันเวลา 15.50 น. คนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านซาไก บ้านจะซีโป๊ะ ต.บ้านแห อ.ธารโต จ.ยะลา โดยนำระเบิดซ่อนในรถจักรยานยนต์นำมาจอดไว้ข้างทาง เวลา 13.20 น. คนร้ายขว้างระเบิดใส่ร้านขายอาหารที่บ้านมายอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 รายเวลา 8.50 น.คนร้ายลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองครูขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเดินเท้าที่บ้านลำดา ต.ยูโป อ.เมือง จ.ยะลา โดนนำระเบิดซุกซ่อนริมถนน แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ 5 นาย

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4591>

บล็อกกริว (แนะนำข้อเขียนของเครือข่าย)

กรณีฆาตกรรมโตะอิหม่ามที่จะบังติกอ

บล็อก “Buku” (ร้านหนังสือบุคู ปัตตานี)

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4592>

ข้อเขียนที่เป็นเหมือนปฏิกิริยาของความรู้สึกอย่างฉับพลันต่อการสังหารโตะอิหม่าม “ยะโก๊บ หะรายมณี” ขณะกำลังจับจ่ายซื้อกับข้าวสำหรับละศีลอดขึ้นนี้ได้รับการเปิดอ่านจำนวนยอดที่สูงมากในเวลาไม่กี่วัน นี่เป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายที่เดินทางมาถึง ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตต่างๆ ว่า “เราต่างก็ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ไม่ว่าจะฝ่ายไหน ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่” และดูเหมือนว่าจะไม่มั่นใจนักว่าสันติภาพจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในเร็ววัน

เก็บความบทรสสัมภาษณ์ ‘ฮัจซัน ตอยิบ’ ผ่านทางสถานีวิทยุมีเดียสลาดัน

บล็อก “Shintaro” (อ.ฮาร่า ชินทาโร่)

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4600>

หลังจากที่ทีมงานจากสถานีวิทยุมีเดียสลาดันได้นำเทปสัมภาษณ์พิเศษ “อุสตาสฮัจซัน ตอยิบ” ตัวแทนคณะพูดคุยสันติภาพฝ่ายป็อรเ็นเผยแพร่ในคลื่นวิทยุตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคมที่ผ่านมา อ.ชินทาโร่ ได้เก็บความบทรสสัมภาษณ์ดังกล่าวและแปลเป็นภาษาไทย โดยแบ่งย่อยเป็นหัวข้อต่างๆ ตามประเด็นที่สัมภาษณ์ อาทิเช่น ทักษะต่อกระบวนการสันติภาพ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน ความสามารถในการควบคุมกองกำลังในพื้นที่ ความร่วมมือกับขบวนการอื่นๆ ตลอดจนบทบาทของทักษิณ ชินวัตร

กำหนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

กิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์วันอาทิตย์ดิถี" ณ เรือนจำกลางสงขลา กับกลุ่มด้วยใจ

กลุ่มด้วยใจและภาคีเครือข่าย เชิญร่วมสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่แห่งการเป็นผู้ให้เนื่องในเทศกาลฮารีรายออีดีลฟีตรี กับกิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์วันอาทิตย์ดิถี" ณ เรือนจำกลางสงขลา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. สนใจร่วมบริจาคค่าอาหารให้ผู้ต้องขัง ติดต่อคุณอัญญา หิมมิหะนะ 081-8098609 หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา สะบาย้อย เลขที่ 5060248530 ชื่อ บัญชี อัญญา หิมมิหะนะ ปัทมา หิมมิหะนะ อามีเราะะ สาเล็ง

งาน STEPs to Peace บูรณาการความรู้สู่สันติภาพ

สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ จัดงาน STEPs to Peace บูรณาการความรู้สู่สันติภาพ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี Mr. Luc Stevens ผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมงาน

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การส่งเสริมความเข้มแข็งและการบูรณาการความรู้ เพื่อก้าวสู่สันติภาพ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา คณบดีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีเสวนาจากนักวิชาการหัวข้อ “บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ : STEPs TO PEACE” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล และ อาจารย์สุทธิศักดิ์ ตือเราะ

การสัมมนากลุ่มย่อย วาระที่ 1 : องค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคม สื่อ และการสร้างสันติภาพจากคนใน (พื้นที่) วาระที่ 2 : เครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน วาระที่ 3 : บทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ วาระที่ 4 : การจัดการภัยพิบัติด้วยเครือข่ายพลเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชน วาระที่ 5 : เสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านกฎหมายด้วยเครือข่ายยุติธรรม

ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์วิถีรอมฎอนชาวปัตตานี และ เทียวฮารีรายอที่บ้านฉัน”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับกลุ่ม Photo Peace of South (PPS) เชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพและช่างภาพเข้าร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “เสน่ห์วิถีรอมฎอนชาวปัตตานี และ เทียวฮารีรายอที่บ้านฉัน” ซึ่งเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://www.deepsouthwatch.org/event/2013/08/12/day>

ศิลปะกับสันติภาพ : ร่วมสร้างสรรค์ศิลป์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ และวางแนวทางการขับเคลื่อนสันติภาพ

เชิญชวนเพื่อนพ้อง คนทำงานศิลปะทุกประเภท (วรรณศิลป์ ทักษะศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะการแสดง) ร่วมสร้างสรรค์ศิลป์ใน camping ศิลปะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต. ประจัน อ. ควนโดน จังหวัดสตูล โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะระหว่างกัน, เรียนรู้สันติวิธีในงานสร้างสรรค์, ร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนสันติภาพด้วยงานศิลปะ และพัฒนาเครือข่ายการทำงานต่อเนื่องร่วมกัน ฯลฯ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพลธรรม จันทร์คำ โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 1111 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://www.deepsouthwatch.org/node/4452>